

# TỈNH ỦY TUYÊN QUANG

\*

# ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 1487-CV/TU

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 6 năm 2017

V/v tiếp tục thực hiện

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

SỞ TƯ PHÁP T. TUYÊN QUANG

Ngày 26-06-2017

CÔNG VĂN ĐẾN số: 2703

- Kính gửi:**
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn
  - Các ban đảng Tỉnh ủy
  - Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
  - Các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh

-----

Qua hơn 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về *đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị; tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2017 đúng yêu cầu đề ra. Nhiều tập thể, cá nhân đã xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá, đăng ký "*việc làm theo Bác*" gắn chặt với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị được chú trọng. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về *tăng cường xây dựng chính đồn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ*, qua đó từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "*tự diễn biến*", "*tự chuyển hóa*" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở một số cơ sở chưa thực sự chủ động, sáng tạo, còn lúng túng trong quá trình thực hiện; cụ thể hóa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cơ quan chính quyền cơ sở còn hạn chế, nhất là việc tổ chức thực hiện những quy định về trật tự, kỷ cương, lề lối làm việc gắn với chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức còn chậm, nội dung còn dài, khó nhớ và chưa thể hiện rõ tính đặc thù của cơ quan, địa phương, đơn vị. Nhiều chi, đảng bộ cơ sở chưa xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kế hoạch hành động cá nhân chưa hướng vào sửa chữa những hạn chế trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; nội dung nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của người đứng đầu thể hiện chưa rõ nét. Việc xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4



(khóa XII) về tăng cường xây dựng chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ còn trùng lặp, hình thức.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW 15/5/2016 của Bộ Chính trị về *đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

**1- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh**

- Xác định rõ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là công việc thường xuyên, lâu dài, được tiến hành đồng thời với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về *tăng cường xây dựng chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ* và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phải kiên quyết, kiên trì, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Rà soát kế hoạch toàn khóa và kế hoạch năm 2017 của tập thể, cá nhân trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị mình để điều chỉnh, bổ sung những nội dung còn thiếu, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, nội dung đăng ký “*việc làm theo Bác*”; trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng đạo đức của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên, đồng thời thường xuyên kiểm điểm, đánh giá kết quả “*việc làm theo*” của tập thể, cá nhân, tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả hơn trong tổ chức thực hiện Chỉ thị.

- Chấn chỉnh việc quán triệt và cụ thể hóa, nghiên cứu, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; khắc phục bệnh thành tích, hình thức, cách làm việc qua loa, đại khái trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung trong chỉ đạo thực hiện cần hướng vào những công việc cụ thể, có thể lượng hóa, đánh giá, tránh tình trạng đề ra những việc chung chung, hình thức, chiếu lệ.

- Khẩn trương hoàn thành việc bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

- Tổ chức thực hiện Văn bản số 2952-CV/BTCTW ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về *việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng* (Thường trực Tỉnh ủy đã sao lục số 310-BS/TU). Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng 01 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân (theo mẫu). Căn cứ văn bản cam kết của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan đơn vị nơi cán bộ, đảng viên sinh hoạt và công tác thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện cam kết và làm cơ sở kiểm tra, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.



## 2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 12/9/2016, Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 07/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong các cơ quan hành chính nhà nước. Từng bước xây dựng bộ máy hành chính nhà nước liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạo đức, trách nhiệm, kỷ cương, năng động, sáng tạo.

## 3- Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, hướng dẫn việc kiểm điểm thực hiện các nhiệm vụ của người đảng viên hằng năm gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chính đồn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

## 4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, định kỳ tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

### Nơi nhận:

- Như trên
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên
- Đ/c Chánh, Phó Chánh VP Tỉnh ủy
- Chuyên viên VPTU
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Nguyễn Hồng Thắng**